

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 28/8, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị làm việc với Đảng ủy Công an tỉnh về thực hiện Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 6/8/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Công an; chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương về bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Đối tượng quản lý. Sắp xếp lại tổ chức bộ máy phù hợp, đồng bộ, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng lực lượng công an xã chính quy. Theo đó, Công an tỉnh tiến hành đổi tên, tinh giản đầu mối và giảm số lượng một số phòng; quy định rõ số lượng cấp phó các phòng, công an cấp huyện; chỉ đạo công an các huyện, thành phố thực hiện tinh giản biên chế. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 01 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Công an. Đảng ủy Công an Trung ương cũng có chủ trương bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Theo đó, các xã đã được công nhận là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự sẽ điều động sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân đảm nhiệm các chức danh công an xã. Đối với các xã khác, nếu UBND cấp huyện không bố trí được cán bộ công an cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và có đề nghị thì giao giám đốc công an cấp tỉnh lựa chọn cán bộ phù hợp để điều động đảm nhiệm các chức danh công an xã.

Thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, Nghị định của Chính phủ và chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Công an Trung ương,

phòng trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020. Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai sâu rộng mô hình học tập bằng những kế hoạch, chương trình cụ thể; nâng cao nhận thức trong xã hội về các hình thức học tập như học mọi lúc, mọi nơi. Đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền cần vào cuộc hơn nữa để tổ chức triển khai thực hiện việc đánh giá, xếp loại "cộng đồng học tập" cấp xã một cách thiết thực, hiệu quả.

quả là đúng, phù hợp với yêu cầu tình hình thực tế; quá trình triển khai thực hiện sẽ từng bước tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Đồng chí đề nghị Đảng ủy Công an tỉnh, các địa phương cần đánh giá đúng vai trò, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng công an xã trong bảo đảm an ninh trật tự. Khi đưa lực lượng công an chính quy xuống đảm nhiệm các chức danh công an xã phải lựa chọn kỹ về con người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm các điều kiện làm sao tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các địa phương đó phải ổn định, tốt hơn trước.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh sự cần thiết thực hiện chủ trương tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy công an nhân dân tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng chí biểu dương, đánh giá cao tinh thần tích cực, chủ động của Đảng ủy Công an tỉnh trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị, Nghị định số 01 của Chính phủ, chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương. Để thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ theo yêu cầu đề ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất giao Ban

Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ nghiên cứu, xây dựng đề án thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy công an nhân dân tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và chủ trương xây dựng công an xã chính quy trên địa bàn tỉnh; trong đó, phải chỉ rõ các nội dung thực hiện ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định. Sau đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ ban hành kết luận, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện trong toàn tỉnh, gửi văn bản báo cáo Đảng ủy Công an Trung ương. Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ nghiên cứu, bố trí, sắp xếp cán bộ công an cấp xã vào hệ thống chính trị cấp xã khi đưa công an chính quy xuống đảm nhiệm các chức danh công an xã. Về cơ sở vật chất, chế độ, chính sách phục vụ công an chính quy xuống đảm nhiệm các chức danh công an xã sẽ từng bước nghiên cứu tháo gỡ trên tinh thần khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

MẠNH CƯỜNG

KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

vận động công chức, viên chức, cán bộ, hội viên, đoàn viên tích cực hưởng ứng và phấn đấu xây dựng XHHT; hàng năm có sơ kết, tổng kết, đưa nội dung công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT thành tiêu chí đánh giá thi đua.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của hội khuyến học các cấp, đặc biệt là Hội Khuyến học tỉnh trong việc triển khai thực hiện Đề án 281 về đẩy mạnh

phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020. Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai sâu rộng mô hình học tập bằng những kế hoạch, chương trình cụ thể; nâng cao nhận thức trong xã hội về các hình thức học tập như học mọi lúc, mọi nơi. Đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền cần vào cuộc hơn nữa để tổ chức triển khai thực hiện việc đánh giá, xếp loại "cộng đồng học tập" cấp xã một cách thiết thực, hiệu quả.

Bảo đảm an ninh các khu công nghiệp dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Để bảo đảm an ninh các khu công nghiệp (KCN), hoạt động của các doanh nghiệp và an toàn cho công nhân trong các KCN trên địa bàn tỉnh trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Ban Quản lý khu kinh tế và các KCN tỉnh đã đẩy mạnh không tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định: an ninh

trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm tới cán bộ, công nhân viên, người lao động trong Trung tâm Dịch vụ KCN, các công ty phát triển hạ tầng và các doanh nghiệp trong KCN. Vận động người lao động không nghe theo kẻ xấu xúi giục, kích động và bị lợi dụng dẫn tới vi phạm pháp luật; đoàn kết cùng nhau giữ

gìn an ninh trật tự, tích cực thi đua sản xuất, kinh doanh. Các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chủ động kiểm tra, nắm bắt tình an ninh trật tự; phối hợp với cơ quan có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội, kịp thời giải quyết những mâu thuẫn, bảo đảm ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, việc làm, thu nhập của người lao động và môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh...

KHẮC ĐUẤN

TRƯỜNG MẦM NON HOA PHƯỢNG Lá cờ đầu khối tư thực mầm non

Là trường mầm non tu thực đầu tiên của tỉnh được thành lập năm 2006, sau 12 năm xây dựng và phát triển, Trường Mầm non Hoa Phượng là đơn vị dẫn đầu khối tư thực, được Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn tặng nhiều bằng khen. Nhà trường đã trở thành điểm sáng, cánh chim đầu đàn về chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, một địa chỉ đáng tin cậy, nơi gửi gắm niềm tin của các bậc phụ huynh.



Tuy lúc đầu còn gặp nhiều khó khăn nhưng lớp thế hệ giáo viên đầu tiên của Trường đã để lại những ấn tượng sâu đậm trong lòng mỗi bậc phụ huynh và con trẻ về một mô hình giáo dục mới. Là trường mầm non tu thực đầu tiên có đầy đủ tổ chức đảng, công đoàn, đoàn thanh niên... Chỉ bộ nhà trường đã thể hiện vai trò lãnh đạo toàn diện xây dựng tập thể thực sự đoàn kết, vững mạnh, đổi mới, sáng tạo, luôn đi trước đón đầu tiếp nhận những phương pháp giáo dục tiên tiến của các nước trên thế giới. Nhà trường thường xuyên tổ chức và duy trì các phong trào thi đua theo hướng dẫn của ngành và của Nhà nước, đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh", "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm". Tổ chức và tham gia tốt các chuyên đề, hội giảng, hội thi do ngành phát động, phong trào xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, thi đồ dùng, đồ chơi tự làm, giao lưu ngày hội thể thao phát triển vận động... Môi trường giáo dục rất gần gũi, thân thiện, đa dạng, phong phú với không gian mở

làm được kết hợp nhịp nhàng, công tác chăm sóc giáo dục trẻ ở Trường Mầm non Hoa Phượng đã trở thành niềm tin, điểm đến an toàn tin cậy nhất trong lòng mỗi phụ huynh học sinh, số lượng các cháu vào Trường ngày một đông, năm sau cao hơn năm trước. Đến nay, nhà trường có trên 300 học sinh với 15 lớp, trong đó có 50% lớp quốc tế giáo dục theo phương pháp Montessori. Chất lượng chăm sóc giáo dục của nhà trường được nâng lên một tầm cao mới với 100% trẻ đến trường được học tập và vui chơi trong môi trường cởi mở thân thiện, an toàn và yêu thương. 98,7% trẻ được tăng cân, ngoan khỏe và đi học đều. Các con được tham gia các hoạt động thực hành ngoại khóa, trải nghiệm rèn kỹ năng đời sống, mọi nơi. Năm 2018, nhà trường vinh dự được đón bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ II. Trường Mầm non Hoa Phượng với 12 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, những thành tích đã đạt được là tài sản quý giá và đáng trân trọng, đáng tự hào, là hành trang để thế hệ cán bộ quản lý, giáo

viên, công nhân viên nổi bước tiếp theo. Có được thành tích và sự trưởng thành trong 12 năm qua, trước hết là sự cố gắng nỗ lực của tập thể nhà trường, phụ huynh, học sinh qua các thời kỳ, đã dày công vun đắp; sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của lãnh đạo các cấp, ngành quản lý và các cơ quan chuyên môn từ tỉnh, thành phố, phường đã thường xuyên theo dõi từng bước đi, quá trình phát triển của nhà trường. Sự đồng thuận ủng hộ nhiệt tình, động viên khích lệ kịp thời của các bậc đồng nghiệp, các bậc phụ huynh học sinh.

Cô giáo Nguyễn Phương Linh, giáo viên Montessori quốc tế, Trường Mầm non Hoa Phượng



Sau khi đi tham quan, học hỏi ở nhiều thành phố lớn, Trường Mầm non Hoa Phượng đã đầu tư thêm cơ sở vật chất, tạo điều kiện, quan tâm bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giảng dạy phương pháp giáo dục Montessori. Học sinh gửi tại Trường được tự lập, tự học theo cách của mình dưới sự hướng dẫn của giáo viên để phát huy hết khả năng sáng tạo. Trước sự phát triển cả về thể chất, trí tuệ của học sinh, những phân hồi hết sức tích cực từ phụ huynh là động lực để tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường tiếp tục phấn đấu hơn nữa trong thời gian tới.

Anh Đào Ngọc Bách, tổ 2, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình



Tôi và gia đình đã tham khảo thông tin về Trường Mầm non Hoa Phượng ở đội ngũ giáo viên trình độ và hệ thống cơ sở vật chất tốt nên tin tưởng gửi cháu vào học. Sau 1 năm theo học, bên cạnh việc phát triển về thể lực, chiều cao, cân nặng, con tôi đã có sự tiến bộ rõ rệt về nền nếp sinh hoạt, tự tin trong ứng xử xã hội. Đội ngũ quản lý và giáo viên trong trường luôn nhiệt huyết, tìm tòi những phương pháp dạy học tích cực. Đặc biệt là phương pháp giáo dục Montessori được nhà trường đầu tư, triển khai đồng bộ mang lại hiệu quả, được sự đánh giá cao của cơ quan chuyên môn và phụ huynh học sinh.

Chị Nguyễn Ngân Hà, đường Trần Thánh Tông, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình



Trước khi được theo học tại Trường Mầm non Hoa Phượng, con tôi chậm nói và chưa nhận thức được nhiều so với các bạn cùng lứa tuổi. Sau một thời gian, được sự quan tâm kèm cặp, dạy dỗ của các cô giáo bằng phương pháp giáo dục Montessori, cháu có sự tiến bộ rõ rệt trong nhận thức và hành động. Bên cạnh đó, nhà trường luôn chú trọng đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị để phục vụ dạy học nên chúng tôi rất yên tâm khi gửi con học tại đây.

TRINH CƯỜNG

ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI...

(Tiếp theo trang 1)

toàn bộ kinh phí lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các dự án phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Thái Bình bao gồm chi phí khảo sát hiện trạng, chi phí lập quy hoạch và các chi phí khác phục vụ công tác lập quy hoạch theo quy định của Nhà nước. Giá trị khoản tài trợ căn cứ theo dự toán bao gồm cả thuế giá trị gia tăng được cấp có thẩm quyền thẩm duyệt hoặc chủ đầu tư thẩm duyệt...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành thường xuyên phối hợp với UBND thành phố Thái Bình khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện lập quy hoạch chi tiết các dự án phát triển đô thị trọng điểm trên địa bàn thành phố Thái Bình.

HỆ THỐNG CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG...

(Tiếp theo trang 1)

ước đạt 720.430 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm 2,09% tổng dư nợ, giảm 0,37% so với thời điểm 31/12/2016. Sau 1 năm thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 và Quyết định số 1058/QĐ-TTg, hệ thống các TCTD đã xử lý được 138.290 tỷ đồng nợ xấu, trong đó xử lý nợ xấu nội bảng 70.230 tỷ đồng, xử lý các khoản nợ đang hạch toán ngoài bảng cân đối kế toán 21.590 tỷ đồng và xử lý các khoản nợ xấu đã bán cho Công ty TNHH Một thành viên Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam được thanh toán bằng trái phiếu đặc biệt 46.460 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về tái cơ cấu và xử lý nợ xấu của hệ thống tín dụng ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực không chỉ của ngành Ngân hàng mà còn là sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự phối hợp có hiệu quả giữa các bộ, ngành trung ương và các địa phương. Để việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 và Quyết định số 1058/QĐ-TTg đạt hiệu quả cao hơn, Phó Thủ tướng yêu cầu thời gian tới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò đầu mối, kịp thời phát hiện và chủ động thực hiện những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu của các TCTD; nếu cao tình trạng trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp để có tính chủ động hơn trong việc xử lý nợ xấu; xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp; kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý công tác thanh tra, giám sát; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong việc cơ cấu lại các TCTD, phối hợp giữa ngành Ngân hàng với các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết nợ xấu nhằm bảo vệ quyền hợp pháp của các bên trong quá trình xử lý tài sản bảo đảm; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác cơ cấu lại các TCTD gắn với xử lý nợ xấu, từ đó tạo được sự đồng thuận trong xã hội. Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường quan tâm giải quyết những kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 và Quyết định số 1058/QĐ-TTg được thông suốt.

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH ĐẶC XÁ...

(Tiếp theo trang 1)

sâu sắc đối với chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước, hứa khi trở về địa phương sẽ tích cực lao động sản xuất, đóng góp xây dựng quê hương, không tái vi phạm các quy định của pháp luật.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tha tù trước thời hạn có điều kiện là một chính sách hình sự mới cần được tiến hành thận trọng, đúng quy định, phải bảo đảm chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước đối với người phạm tội. Để chủ trương khi triển khai đem lại ý nghĩa thiết thực, đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các tổ chức thành viên phối hợp với chính quyền các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tham gia quản lý, giúp đỡ những người được tha tù bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng. Công an từ tỉnh tới cơ sở tham mưu chính quyền địa phương tiếp nhận và giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật tại nơi cư trú. Các địa phương phân công người quản lý, giúp đỡ người được tha tù thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình; xử lý kịp thời, nghiêm minh những trường hợp vi phạm pháp luật trong thời gian thử thách; tạo điều kiện dạy nghề, cho vay vốn và giới thiệu việc làm cho người được tha tù trước thời hạn để có điều kiện làm ăn, ổn định cuộc sống, hạn chế tình trạng tái vi phạm pháp luật. Đồng chí cũng mong muốn các phạm nhân sau quá trình cải tạo sẽ hiểu rõ được những lỗi lầm trong quá khứ của mình, phấn đấu trở thành người lương thiện, sống có ích cho gia đình và xã hội. Đối với những phạm nhân đang chấp hành án phạt cần nỗ lực tu dưỡng đạo đức, phấn đấu thực hiện tốt các quy định của Nhà nước, từ đó được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước, trở về với cộng đồng xã hội.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

1. Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Chi cục thi hành án dân sự thành phố Thái Bình
2. Đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản: Công ty TNHH Lạc Hồng
3. Tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm, số tiền đặt trước: Thửa đất số: 3442; tờ bản đồ số: 5; địa chỉ: Thôn Kim, xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình; diện tích thửa đất: 261,0m²; hình thức sử dụng: riêng 261,0m², chung: 0m²; mục đích sử dụng: đất ở tại nông thôn (ONT); thời hạn sử dụng đất: lâu dài; nguồn gốc sử dụng: Nhận quyền sử dụng đất do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Đức Hắc và bà Nguyễn Thị Anh.
Nhà ở địa chỉ: Thôn Kim, xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình; Diện tích xây dựng: -/ -m², Diện tích sàn: 578m², Số tầng: 5; Năm hoàn thành xây dựng: 2001.
(Chi tiết theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BC960536 do UBND thành phố Thái Bình cấp ngày 23/9/2010 mang tên ông Đỗ Văn Lành và bà Phạm Thị Thơm, vào sổ cấp GCN: CH 00039/VL-TP)
Giá khởi điểm: 3.456.128.000 đồng.
Số tiền đặt trước: 690.000.000 đồng
Phi hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ
4. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:
Thời gian: Từ ngày 29/8/2018 đến ngày 17/9/2018.
Địa điểm: Tại trụ sở Công ty TNHH Lạc Hồng, số 04, ngõ 28, phố Phan Bội Châu, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình.
Mọi chi tiết xin liên hệ SĐT: 0914.927.299